

Số: /BC - UBND

Liên Hồng, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO

Về việc giao giải quyết đơn của công dân Hoàng Thị Ngoại cùng chồng là Đồng Đức Hưởng, địa chỉ thôn: Thanh Xá, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương

UBND xã Liên Hồng nhận được phiếu chuyển Đơn số 18/VP-BTCD ngày 22/03/2023 của Ban tiếp công dân VP UBND HĐND thành phố Hải Dương chuyển đơn của bà Hoàng Thị Ngoại đến Chủ tịch UBND xã Liên Hồng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ nội dung đơn đề nghị ghi ngày 17/3/2023 của bà Hoàng Thị Ngoại cùng chồng là ông Đồng Đức Hưởng với nội dung không đồng ý với trả lời của UBND xã là kích thước thửa đất của ông mặt tiền (giáp đường) là 10m, chiều sâu là 20m; ông cho rằng kích thước thửa đất của ông mặt tiền là 20m, chiều sâu là 10m.

UBND xã Báo cáo Ban tiếp công dân thành phố Hải Dương, cụ thể như sau:

Ngày 20 tháng 6 năm 2021 UBND xã Liên Hồng nhận được đơn đề nghị của ông Đồng Đức Hưởng với nội dung: Xác minh đất ở của tôi đã được cấp năm 1997, có chiều dài mặt đường là bao nhiêu m?; trong đơn ông Hưởng có nêu thêm theo GCN QSD đất gia đình ông được cấp có chiều mặt đường là 20m.

Theo nội dung đơn của ông Hưởng, căn cứ biên bản làm việc ngày 16 tháng 7 năm 2021, căn cứ hồ sơ địa chính được lưu trữ tại UBND xã Liên Hồng qua các thời kỳ; UBND xã Liên Hồng đã trả lời ông Hưởng qua Công văn trả lời số 82/CV-UBND ngày 26/7/2021 của UBND xã Liên Hồng. Từ đó đến nay ông Hưởng, bà Ngoại không cung cấp thêm được giấy tờ chứng minh đề nghị của ông bà, không phát sinh tình tiết mới. Nay bà Hoàng Thị Ngoại là vợ ông Đồng Đức Hưởng tiếp tục đề nghị nội dung UBND xã đã giải quyết trả lời ông Hưởng, do vậy UBND xã Liên Hồng tiếp tục trả lời nội dung đề nghị của bà tại Công văn trả lời số 82/CV-UBND ngày 26/7/2021 của UBND xã Liên Hồng trả lời ông Hưởng.

Trên đây, là Báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Ngoại cùng chồng là ông Đồng Đức Hưởng, ở thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, kính gửi Ban tiếp công dân thành phố Hải Dương biết./.

### Nơi nhận:

- Ban tiếp công dân TP HD (để báo cáo);
- Thanh tra thành phố HD (để báo cáo);
- Phòng Tài nguyên và MT TP HD (để báo cáo);
- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT, ĐC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**

